

March, 2024



Credidimus Caritati
We have put our faith
in love

Thông điệp Phục sinh

Lễ Phục sinh đang đến với chúng ta. Khi chúng tôi viết điều này ở Úc, hôm nay đã là Thứ Năm Tuần Thánh và chúng ta sắp bước vào Tam Nhật Phục Sinh, Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh.

Đây quả là một năm bận rộn với một số tin tức rất tốt và một số tin rất buồn.

Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được hưởng ứng tích cực về tài liệu mới "Hướng dẫn Đơn giản về Phương pháp Rụng trứng Billings®" của chúng tôi. Cơ sở dữ liệu mới cho Bản tin Bulletins của chúng tôi cho phép truy cập dễ dàng vào tất cả các tài liệu quý giá đã được in trong nhiều năm và có thể truy cập được tại <https://woombinternational.org/bulletin/>

Ngoài ra, chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ nhiều tin tốt hơn với khả năng truy cập được nhiều video cũ trong đó Tiến sĩ John và Lyn Billings, Giáo sư Brown và Odeblad nằm trong số nhiều diễn giả đã được lưu trữ trong kho lưu trữ của chúng tôi. Giám đốc của chúng tôi, Gillian Barker đã dành nhiều giờ để chuyển đổi chúng thành tệp MP4 để có thể xem được trên máy tính của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cần lập danh mục chúng để dễ dàng truy cập trước khi có thể cung cấp cho bạn các liên kết đến những kho báu này. Ngoài ra, chúng tôi đã thu thập tất cả Câu hỏi dành cho giáo viên cấp cao từ Bản tin, được dịch sang nhiều ngôn ngữ, cùng với các tài liệu khác có liên quan đến giáo viên của chúng tôi và chúng tôi hy vọng có thể sớm cung cấp cho bạn quyền truy cập vào chúng thông qua Trang web dành cho giáo viên mới của Google .

Trong khi điều này đang diễn ra, các Giám đốc đã phải giải quyết một số vấn đề khác đòi hỏi thời gian, lời cầu nguyện và năng lượng tinh thần. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi khi chúng tôi cố gắng phục vụ bạn, những cặp đôi mà chúng tôi tiếp cận và lưu truyền di sản mà những người sáng lập, Tiến sĩ John và Lyn Billings để lại cho chúng ta.

Trong số tất cả những điều này, chúng tôi rất đau buồn trước sự ra đi của người bạn thân yêu của chúng tôi, George Marshall, chồng của Marie, người đã qua đời vào tháng Giêng. Chúng ta biết có những bạn đang gặp đau khổ và một trong những người bạn thân yêu của chúng ta dường như đang cận kề cái chết. Ngoài ra, một số giáo viên đang phải trực diện với chiến tranh trong khu vực của họ đang sống hoặc phải rời bỏ đất nước thân yêu của mình để lánh nạn chiến tranh. Xin hãy giữ tất cả trong lời cầu nguyện của bạn.

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh dạy chúng ta rất nhiều về đau khổ và niềm vui bất ngờ. Đối với Đấng Kitô Giêsu, đây là một thực tế và Ngài đã làm điều đó một cách vị tha cho chúng ta. Chúng ta cũng trải qua cả đau khổ và niềm vui bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày, không quá thê lương như Đấng Cứu Thế, nhưng đối với mỗi cá nhân, điều đó làm thay đổi cuộc sống chúng ta.

Mong rằng mỗi người trong các bạn có thời gian để dừng lại và suy ngẫm về nhiều hồng ân mà mình đã được ban. Nhiều năm trước, Cha Maurice Catarinich, linh mục giáo xứ, người đầu tiên nhờ John Billings giúp đỡ, đã đưa ra nhận xét rằng với tư cách là giáo viên Phương pháp Rụng trứng Billings®, chúng ta vô cùng vinh dự vì Chúa đã ban cho chúng ta con đường tạo nên sự khác biệt cho nhân loại. Cha nói rằng có nhiều người tốt dành cả cuộc đời để tìm kiếm được một cơ hội như vậy. Tất nhiên, điều này khiến chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng chúng ta sử dụng tốt cơ hội này và cung cấp những kiến thức sự thật về cuộc sống và đem tình yêu thông qua Phương pháp Rụng trứng Billings® cho tất cả mọi người.

Chúng tôi cầu chúc tất cả các bạn niềm vui trong Mùa Phục Sinh này và cầu xin nếu các bạn đi du lịch thì các bạn sẽ đi an toàn. Cầu mong các bạn có thời gian nghỉ ngơi, suy ngẫm và dành thời gian cho những người thân yêu khi chiêm ngưỡng Thứ Sáu Tuần Thánh và niềm vui Phục sinh.

Chúc mừng lễ Phục sinh thánh thiện cho tất cả các bạn!

Gillian, Kerry, Marian, Bernadette and Marie and Fr Joseph Hattie OMI

